



Xã Vũ Văn quy hoạch vùng sản xuất cây màu tập trung tại thôn Thái Sa để thuận lợi cho việc đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất.

Tạo sức bật phát triển ngành trồng trọt

Mặc dù có địa hình, thổ nhưỡng thuận lợi nhưng trước đây, ngành trồng trọt của huyện Vũ Thư phát triển manh mún, hiệu quả thấp, chưa tương xứng với tiềm năng. Tháng 12/2021, Nghị quyết số 01-NQ/HU, ngày 20/12/2021 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Vũ Thư khóa XVI về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phát triển lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030" ra đời đã tạo sức bật thúc đẩy ngành trồng trọt của huyện phát triển nhanh và bền vững.


Vũ Văn là xã duyên giang, có chất đất phù sa màu mỡ, những năm qua, sản xuất lúa và cây màu vẫn là nguồn thu chính của hầu hết nông dân. Ông Đào Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Toàn xã có hơn 200ha đất lúa và 110ha đất chuyên màu. Trước kia, bà con cấy lúa theo hình thức nhỏ lẻ, cho giá trị và thu nhập rất thấp. Cây màu, chủ lực là bắp cải cho hiệu quả cao hơn lúa, tuy nhiên cũng phát triển theo hướng

tự phát, rủi ro cao. Những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, tìm hướng đi cho ngành trồng trọt của xã nhưng gặp nhiều khó khăn. Tháng 12/2021, Nghị quyết số 01 của BCH Đảng bộ huyện ra đời, tạo động lực cho Đảng ủy xã quyết tâm đổi mới, lãnh đạo nhân dân quy hoạch vùng sản xuất, tích tụ ruộng đất, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Ngay từ tháng 1/2022, Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch để triển khai, thực hiện Nghị quyết. Đến nay, xã đã quy hoạch vùng sản xuất lúa, khoai tây vụ xuân cho hiệu quả kinh tế cao hơn trước; vận động được 11 hộ tích tụ với diện tích 65ha, chuyển đổi 6,1ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng màu, hệ số sử dụng đất đạt 2,5 lần, giá trị sản xuất tăng từ 120 triệu đồng lên 135 triệu đồng/ha canh tác/năm. Ông Hoàng Văn Khang, Bí thư Đảng ủy xã không định, Nghị quyết số 01 chính là điểm tựa để mỗi địa phương linh hoạt

trong thời gian tới. Cùng với vận dụng, từ đó khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương phát triển sản xuất trồng trọt theo hướng nâng cao giá trị, thu nhập cho nông dân. Ông Nguyễn Thanh Long, nông dân thôn Ngô Xá, xã Nguyễn Xá chia sẻ: Nhờ có sự động viên, tạo điều kiện, hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp, 2 năm gần đây, gia đình tôi đã mạnh dạn đầu tư, cải tạo 3ha ruộng hoang hóa tại địa phương thành vườn để ương trồng cây cảnh, cây công trình, hứa hẹn cho thu nhập cao gấp 4 - 5 lần cấy lúa. Huyện Vũ Thư có trên 11.000ha đất trồng trọt các loại, trong đó đất lúa trên 7.500ha, còn lại là đất trồng cây màu, cây lâu năm. Mặc dù có nhiều lợi thế nhưng thực tế, ngành trồng trọt của huyện còn manh mún; năng suất, chất lượng nông sản thấp, khả năng cạnh tranh sản phẩm và giá trị ngành trồng trọt chưa cao. Bà Phạm Thị Như Phong, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Xác định Nghị quyết số 01 là đòn bẩy để phát


triển lĩnh vực trồng trọt của huyện, thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị chuyên môn phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện, cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết sát với thực tế của địa phương. Trọng tâm là các địa phương tập trung chuyển đổi từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị cao; xây dựng vùng trồng lúa chất lượng cao; tăng giá trị sản xuất trên đất trồng trọt; xây dựng vùng sản xuất lúa hữu cơ phục vụ xuất khẩu; xây dựng mô hình nông nghiệp xanh gắn với phát triển du lịch sinh thái; có nhiều sản phẩm trồng trọt được chế biến sâu, được công nhận sản phẩm OCOP. Kết quả, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện cho thấy, Nghị quyết số 01 ban hành đúng, trúng với nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và góp phần khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương để phát triển sản xuất. Đến nay, nhân dân đã từng bước thay đổi nhận thức về phát triển trồng trọt theo hướng hiện đại, bền vững; hầu hết các xã đã rà soát, quy hoạch và tổ chức sản xuất ở các vùng trồng trọt tập trung; một số xã xây dựng được vùng sản xuất lúa chất lượng cao; công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng mạnh mẽ; hệ số sử dụng đất, giá trị sản xuất, thu nhập của nông dân tăng lên so với trước. Nghị quyết số 01 cũng góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 20/1/2020 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Ông Lại Trường Sơn, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư




Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, BCH Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục quán triệt, đôn đốc, kiểm tra, chấn chỉnh việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 01 tại các tổ chức cơ sở đảng, các đơn vị, địa phương. Mục tiêu của huyện là phát triển trồng trọt gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, từng bước nâng cao giá trị, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trồng trọt trên địa bàn huyện, từ đó nâng cao thu nhập cho nông dân.

Bà Trần Thị Mai, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hồng Lý (Vũ Thư)



Thực hiện Nghị quyết số 01 của BCH Đảng bộ huyện, đến nay địa phương đã quy hoạch được 3 vùng, 5 điểm sản xuất tập trung với tổng diện tích 239ha; chuyển đổi 30,9ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả như bưởi, chuối, cau; phát triển 310ha hồ được tưới và trồng xen canh 210ha màu/năm xen canh; vận động được 23 hộ tích tụ ruộng đất. Hiệu quả sản xuất tăng, thu nhập được nâng cao, nhân dân rất phấn khởi. Chúng tôi mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm, có chủ trương, cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng và trong vùng sản xuất tập trung.

Ông Trần Xuân Đắc, thôn Thái Sa, xã Vũ Văn (Vũ Thư)



Trước kia, gia đình tôi trồng khoảng 5 sào bắp cải, 1 mẫu ngô. Gần đây, cấp ủy, chính quyền thôn, xã tuyên truyền, vận động về chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng và nâng cao giá trị sản xuất, gia đình tôi hướng ứng tích cực bằng cách mở rộng diện tích gieo trồng gần 1 mẫu bắp cải và 5 sào ớt. Thu nhập hiện nay đạt khoảng 120 triệu đồng/năm, cao hơn nhiều so với trước đây cấy lúa hoặc trồng ngô.



Nông dân xã Vũ Hội (Vũ Thư) chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, cho hiệu quả kinh tế cao.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ THÁI BÌNH Nhiều giải pháp tiết kiệm điện

Không chỉ tích cực hưởng ứng chương trình Giờ Trái đất hàng năm, Công ty Cổ phần Dịch vụ dầu khí Thái Bình còn chủ động thực hiện nhiều giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm.



Công ty Cổ phần Dịch vụ dầu khí Thái Bình đầu tư nhiều máy móc, công nghệ mới tiết kiệm điện và cho năng suất lao động cao.

Công ty Cổ phần Dịch vụ dầu khí Thái Bình chuyên sản xuất nước tinh khiết và các loại nước giải khát. Phần lớn quy trình sản xuất của Công ty đều sử dụng máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn từ 5 - 55kW như máy đóng chai, máy đóng block, máy nén khí, máy bơm, hút, máy sục rửa vỏ chai... Chi phí năng lượng cho sản xuất luôn là áp lực và được ban lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm. Ông Hà Trung Hiếu, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Trong 5 năm trở lại đây, chúng tôi thường xuyên tổ chức kiểm toán năng lượng, tập trung rà soát các khâu, các bộ phận sản xuất có mức tiêu hao điện lớn để nghiên cứu tìm giải pháp tiết giảm. Đối với những máy móc, thiết bị công nghệ cũ công suất tiêu thụ điện cao, năng suất thấp như máy bơm, máy

nén khí được Công ty đầu tư thay thế bằng máy móc tiên tiến nhập khẩu từ châu Âu có công nghệ inverter tiết kiệm điện. Doanh nghiệp tự nghiên cứu cải tiến dây chuyền đóng bình 19 lít giảm chi phí điện năng và tăng công suất lên 15% so với trước. Các động cơ điện công suất lớn đều được lắp thêm hệ thống biến tần giúp cho máy hoạt động ổn định, bền và giảm tiêu hao điện đáng kể. Ngoài ra, một số dây chuyền sản xuất được lắp đặt hệ thống cảm biến tự động dừng, tắt máy khi không hoạt động sản xuất cũng góp phần tiết kiệm điện năng.

Nhà máy nước khoáng Tiên Hải hiện có 3 dây chuyền sản xuất nước tinh khiết, nước khoáng và nước ngọt với tổng công suất gần 50 triệu sản phẩm các loại/năm. Cùng với việc bố trí sắp xếp máy móc liên hoàn, gọn gàng, khoa học, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất hợp lý, tối ưu hiệu quả, không để máy móc hoạt động vô công. Ông Trần Văn Thanh, Quản đốc nhà máy cho biết: Dựa trên kế hoạch sản xuất và tiến độ giao hàng của Công ty gia, chúng tôi bố trí phân ca sản xuất phù hợp, tránh tập trung máy móc hoạt động vào các giờ cao điểm, bảo đảm an toàn cho dây chuyền và tiết kiệm chi phí do không phải chịu chi phí giá điện cao.

Trước đây, hệ thống điện chiếu sáng phục vụ sản xuất, bảo vệ và trang trí của Công ty Cổ phần Dịch vụ dầu khí Thái Bình chủ yếu sử dụng bóng đèn sợi đốt và huỳnh quang nên tiêu tốn nhiều điện. Nhằm tiết giảm triệt để chi phí điện năng, Công ty đã đầu tư thay thế toàn bộ bằng bóng đèn compact và led có công suất thấp nhưng cường độ sáng cao. Ông Hà Đức Vương, Tổ trưởng tổ cơ điện của Công ty cho biết: Hệ thống chiếu sáng bảo vệ và trang trí được chúng tôi kết nối với thiết bị cảm biến ánh sáng tự động điều khiển bật/tắt bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm điện tối đa. Trong văn phòng, nhà xưởng sản xuất, bên cạnh bố trí cửa kính, tấm tôn hứng sáng để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, hệ thống đèn chiếu sáng được kết nối, lập trình bật/tắt theo thời gian hoạt động thực tế. Việc ứng dụng các công nghệ tự động hóa trong quản lý điện đã giúp tiết kiệm điện và chủ động kiểm tra, giám sát tình trạng tiêu hao điện chính xác, kịp thời, từ đó đưa ra giải pháp để khắc phục bất cập.

Dù đã đầu tư nhiều công nghệ, máy móc hiện đại phục vụ quản lý, sản xuất nhưng theo Phó Giám đốc Hà Trung Hiếu, để sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả thì yếu tố con người vẫn đóng vai trò quan trọng. Vì vậy, thời gian qua Công ty thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, người lao động nâng cao ý thức và thực hành tiết kiệm điện. Tại các khu vực làm việc đều niêm yết công khai nội quy, quy định, quy trình sản xuất, vận hành máy móc, thiết bị điện an toàn, tiết kiệm triệt để. Bằng những giải pháp thiết thực đó, mỗi năm Công ty tiết kiệm được khoảng 10% chi phí điện nhưng vẫn bảo đảm tăng trưởng sản lượng, doanh thu từ 10 - 15%/năm.

KHẮC DUẤN

Cho lúa xanh đồng

Vụ xuân năm 2024, huyện Thái Thụy gieo cấy 11.723ha lúa (tăng 300ha so với kế hoạch đề ra), chủ yếu là các giống lúa năng suất, chất lượng cao như: BC15, TBR 225, J02, Đài thơm 8... Nhờ chuẩn bị tốt giống, vật tư nông nghiệp và gieo cấy đúng khung lịch thời vụ nên đến thời điểm này các trà lúa xuân trên địa bàn huyện đang trong quá trình phát triển bộ rễ, đẻ nhánh. Thụy Ninh là một trong những địa phương có diện tích gieo cấy lúa vụ xuân nhiều nhất huyện Thái Thụy. Thăm những cánh đồng trên địa bàn xã vào thời điểm này, nông dân đang tập trung bón phân, phun thuốc trừ sâu, ai cũng cẩn thận theo dõi từng thửa ruộng để bảo vệ diện tích lúa khỏi sự phá hoại của chuột, ốc bươu vàng và một số loại sâu bệnh xuất hiện sớm. Anh Phạm Tiến Quân, thôn Đoài (xã Thụy Ninh) chia sẻ: Vụ xuân năm 2024, gia đình tôi gieo cấy gần 25ha lúa. Vụ này thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh nên tôi đã chọn giống lúa chất lượng cao TBR225, VNR20... để gieo cấy. Năm nay, tôi sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, phân đầu năng suất đạt 75 tạ/ha. Ngay từ đầu vụ, tôi đã liên kết với Công ty Cổ phần Phát triển ECO Hà Nội để sản xuất lúa hữu cơ, doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm cung cấp phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Tôi đang tập trung bón thúc cho lúa đẻ nhánh. Thời điểm này "lúa lấy nước làm ới" nên tôi luôn giữ mực nước nông đều khắp mặt ruộng giúp cho lúa đẻ nhánh tốt, đặc biệt lúa vừa gieo cấy lại nhanh bén rễ hồi xanh.

Ông Nguyễn Văn Thèm, Giám đốc HTX SXKD DVNN Thái Thuận cho biết: Vụ xuân năm 2024, HTX gieo cấy 336,5ha. Do chủ động gieo cấy trong khung thời vụ và đúng kỹ thuật nên 100% diện tích lúa đều sinh trưởng và phát triển tốt. HTX chỉ đạo tổ dịch vụ thủy nông điều tiết nước hợp lý tưới, tiêu trên các xứ đồng; đồng thời hướng dẫn người dân tỉa dặm, bón thúc. Trong tháng 3 có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn, độ ẩm không khí cao, chúng tôi đã phối hợp với cán bộ Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện thường xuyên theo dõi kiểm tra trên các cánh đồng và phòng, trừ sâu bệnh. Ông Nguyễn Đức Tuấn, Trạm

trường Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện cho biết: Chúng tôi đã phối hợp với các HTX hướng dẫn người dân biện pháp chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh hại. Đối với lúa cấy sẽ bón thúc ngay sau khi cấy lúa bắt đầu đẻ nhánh bằng các loại phân NPK cân bằng và bón thêm phân kali để cây lúa tăng sức đề kháng với sâu bệnh. Còn những diện tích lúa gieo thẳng khi cấy lúa được 2,5 - 3 lá, thời tiết ẩm, nhiệt độ trên 15°C, tiến hành bón nhử 3 - 4kg NPK hàm lượng cao hoặc 1 - 2kg đạm urê/sào; khi cấy lúa 4 - 5 lá tiến hành tỉa dặm bảo đảm mật độ (100 - 110 dặm/m²), bón thúc kịp thời để lúa sinh trưởng, phát triển tốt, kết thúc bón phân muộn nhất là ngày 25/3. Hiện tại, ốc bươu vàng đã phát sinh và gây hại trên các chân đất trũng, người dân cần thu bắt trứng bằng biện pháp thủ công, khi ruộng có mật độ ốc cao 3 - 5con/m² trở lên dùng thuốc hóa học để phòng, trừ. Từ nay đến lúc lúa làm đồng, bà con nông dân cần thường xuyên theo dõi, bám sát đồng ruộng phát hiện sớm các loại sâu bệnh phát sinh, từ đó có biện pháp phòng, trừ kịp thời, phù hợp.

NGUYỄN THẨM



Nông dân huyện Thái Thụy bắt trứng, ốc bươu vàng bằng biện pháp thủ công.